

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอางาว จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ ๑ ระดับครัวเรือน	- ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน - ให้จัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานออนไลน์ - ให้จังหวัดแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล	
๒	โครงการ “ ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ”	-ให้จังหวัดแต่งตั้งทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด และกำหนดแผนการดำเนินงาน โดยประชาสัมพันธ์ติดตามแผนการดำเนินงานงาน/ผลการดำเนินงาน ในระบบออนไลน์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook/LINE เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	
๓	โครงการนักรการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม	- ให้จังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งโครงการนักรการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ สร้างรายได้ มีงานทำ ทั้งนี้ ให้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ OTOP มาเข้าร่วมโครงการด้วย	
๔	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน	-ให้จังหวัดจัดทำแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จำนวน ๖๐ จังหวัด /จัดทำบันทึกข้อตกลง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● รูปแบบที่ ๑ คือจังหวัด ดำเนินการเอง ๕๓ จังหวัด ● รูปแบบที่ ๒ กรมการพัฒนาชุมชน,สภาสตรีแห่งชาติ,จังหวัด ๑๒ จังหวัด และจัดเก็บข้อมูลรายได้จากการจำหน่าย หลังจากการจัดทำบันทึก ข้อตกลงฯ	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๕	โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ ๒ (อาชีพ/กลุ่มอาชีพ) โคก หนอง นา โมเดล “ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต”	-ให้จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบวิถีอีสานฯ ในระยะเวลาที่กำหนด -ให้จังหวัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นฯทุกระดับ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน	
๖	โครงการ “Smart Survey Smart Data System” โดยจัดเก็บผ่าน Smartphone	-ให้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามหัวระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีบทบาทสำคัญในการกำกับติดตาม โดยจัดเตรียมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ /ประสานการจัดเก็บ/ประมวลผล/วิเคราะห์/รับรองข้อมูลฯ ต่างๆ	
๗	การขับเคลื่อนงานทุนชุมชนด้วยทีม คู่หูคู่คิด Move For Fund Team	-ให้จังหวัด แจ้งอำเภอ จัดตั้ง Move for fun team อำเภอละ ๑ ทีม ประกอบด้วย พัฒนาการ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต คณะกรรมการ กข.คจ. และ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดย ดำเนินการขับเคลื่อนใน ๕ กิจกรรม คือ ๑) ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน (กข.คจ./กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) ๒) ส่งเสริมการออมเชิงคุณภาพ ๓) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน ๔) ลดหนี้ ปลดหนี้ ๕) Mobile Clinic	
๘	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	- ให้จังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำกับดูแลติดตาม พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	

ลงชื่อ แพรวพรรณ วิวันชัย ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพถ่ายในการรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองาว จังหวัดลำปาง

